

## Đêm Thơ - Nhạc “Những cuộc chia tay và trở lại”

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày thành lập (2007-2014), [Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn](#), Đại học Duy Tân đã tổ chức Đêm Thơ - Nhạc Tàn Hoài Dạ Vũ với chủ đề “Những cuộc chia tay và trở lại” tối ngày 29/3/2014 tại Thư viện, K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Đêm Thơ - Nhạc đã thực sự mang đến cho khán giả những phút giây ngập tràn cảm xúc.



*Nhà thơ Tàn Hoài Dạ Vũ chia sẻ tại Đêm Thơ*

Không chỉ là nhà văn, nhà báo, hơn thế nữa Tàn Hoài Dạ Vũ còn được biết đến là một nhà thơ nổi tiếng của xứ Quảng Đà và cả nước. Các bạn trẻ yêu mến và tìm đọc thơ ông đặc biệt là những bài thơ tình, thơ về cuộc sống bởi sự tự nhiên, bình dị nhưng sâu sắc trong từng câu chữ. Đọc thơ Tàn Hoài Dạ Vũ, độc giả mới thấu hiểu hết được nỗi lòng của nhà thơ trong từng trang viết để rồi thêm quý mến, trân trọng hình ảnh một thanh niên luôn thao thức, trăn trở về vận mệnh của đất nước nhưng vẫn giữ vững “đức tin” vào tương lai như khi viết “Gửi tới một tương lai”,...



*Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu với nhà thơ Tân Hoài Dạ Vũ*

Với quan niệm, cuộc đời con người không chỉ có đấu tranh, bên ngoài những suy tư về thời cuộc, Tân Hoài Dạ Vũ còn là một thi sĩ của tình yêu. Đó không phải là tình yêu ngây thơ, mơ mộng trên giảng đường mà đó là tình yêu của một người từng trải với nhiều suy tư và chiêm nghiệm như trong “Những cuộc chia tay và trở lại”, “Hẹn về với Huế”,...

Trước tình cảm và sự đồng điệu trong tâm hồn của thầy, trò Đại học Duy Tân, Nhà thơ Tân Hoài Dạ Vũ chia sẻ: *“Với tôi làm thơ là một cách để hiện diện trong cuộc đời. Thơ chính là người bạn đời tri kỷ, là nơi tôi có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm. Chính vì thế, tôi muốn gắn bó cuộc đời mình với những trang thơ. Với sự cảm thụ tinh tế và nhạy cảm, tôi tin rằng sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Duy Tân sẽ là những thế hệ góp phần gìn giữ và phát huy được nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần.”*

Khép lại đêm Thơ Nhạc với nhiều cảm xúc, chắc hẳn khán giả sẽ không thể quên được bài thơ tình đầy ý vị:

Rất nhiều lần trước lúc ra đi  
Một góc phố một khoảng trời sao xuyên  
Và cơn gió trong mắt chiều hò hẹn  
Thổi vào giấc mơ tôi suốt những đêm dài.

Chúng ta đã đi qua những buổi mai  
Qua những buổi trưa của một thời đã mất  
Tiếng còi tàu ngưng lung chừng tiếng hát  
Thành hợp âm rời ở cuối cuộc chia tay.

Ngoài hai mươi, ngoài ba mươi ở chặng đời này  
Lại gặp nhau tình cờ, lại xa nhau rất vội  
Phút chia tay, em ngập ngừng không nói

Đã nói nhiều trong đôi mắt ưu tư.

Cái nắm tay bên cửa sổ toa tàu,  
Như nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ  
Như thời gian rơi bên ngoài đồ vỡ  
Kỷ niệm đầy vị ngọt của tương lai.

Những dòng sông trôi đi, cuộc sống vẫn còn dài,  
Cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát,  
Một góc phố, một khoảng trời xanh ngắt,  
Lại đưa ta về trong mắt của tình yêu.

*(Những cuộc chia tay và trở lại - Tần Hoài Dạ Vũ)*

*(Truyền Thông)*